

NĂM THỨ 62  
THỨ HAI  
13  
THÁNG 3-2023  
(22-2 năm Quý Mão)  
SỐ: 8788



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## Quyết tâm xây dựng hai tuyến cao tốc chiến lược



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự cuộc họp.

Sáng ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại diện các bộ, ngành, một số địa phương liên quan. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự cuộc họp.

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có chiều dài dự kiến khoảng 88km. Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh Ninh Bình dài 26km, dự kiến giao tỉnh Ninh Bình làm cơ quan chủ quản đầu tư; đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Nam Định, Thái Bình dài 62km, dự kiến giao tỉnh

Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án.

Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài gần 129km, thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự kiến giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã và đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cao tốc có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc. Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết cho 6 vùng kinh tế - xã hội bao gồm vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, trong đó đều xác định rõ các tuyến đường cao tốc phải làm. Vì vậy, cùng với nhiều tuyến cao tốc đang được triển khai đồng bộ, tích cực trên cả nước thì việc đầu tư xây dựng 2 tuyến cao tốc nói trên là rất cần thiết, theo tinh

thần đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 2 tuyến đường chiến lược, có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, tạo động lực, không gian và mở ra sự phát triển mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương, nhất là các tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Bình Phước có rất nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng việc phát triển còn nhiều khó khăn, hạn chế do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, đặc biệt thiếu đường cao tốc kết nối.

Thủ tướng ghi nhận quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị triển khai 2 tuyến đường huyết mạch này.

Về phương thức đầu tư, Thủ tướng đề nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp nguồn vốn trung ương, địa phương và doanh nghiệp

(Xem tiếp trang 4)

## Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 11/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 62 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Với khung pháp lý tiến bộ, khá toàn diện và phù hợp với các yêu

cầu quốc tế, cùng với nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới; phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các

tầng lớp phụ nữ. Vẫn còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; có những địa phương chưa có nữ tham gia ban thường vụ, cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%...

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã thông tin những nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ. Đồng chí nhấn mạnh các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian tới: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết,

(Xem tiếp trang 4)  
TỦ ANH

## Kết nạp trên 3.000 đảng viên trong 10 năm

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối đã kết nạp hơn 3.000 đảng viên. Các đảng viên mới kết nạp đều phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục rà soát, tạo nguồn và thực hiện nhiều giải pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, người lao động, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong các trường học để kết nạp Đảng. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu hàng năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên.

THU THỦY

## Ngày hội hiến máu tình nguyện

\* Sáng ngày 12/3, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023.



Cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Sự hưởng ứng tích cực của tuổi trẻ các doanh nghiệp đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hiến máu cứu người. Đây cũng là một trong những hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

\* Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng phối hợp với Công ty Cổ phần Đô Lương vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

## CHÍNH TRANG ĐÔ THỊ VEN SÔNG TRÀ LÝ

# Lắng nghe để tạo đồng thuận

(Xem trang 2)



Thành phố Thái Bình.

Ảnh tư liệu